

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

**về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 11/12/2024
của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025**

Tại phiên họp ngày 04/02/2025, xem xét báo cáo tổng hợp của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 gắn với các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng được tổ chức chu đáo, an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai, thực hiện hiệu quả, kịp thời. Cả nước đã hỗ trợ, tặng quà cho trên 13,5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 7.943 tỉ đồng; tiền lương bình quân của người lao động năm 2024 đạt 8,88 triệu đồng/tháng, tăng 4%, mức thưởng bình quân là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước. Cung cầu hàng hoá, giá cả dịp Tết ổn định; công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm được thực hiện tốt; năng lượng, thông tin liên lạc ổn định, thông suốt. An ninh, trật tự được bảo đảm; tội phạm, cháy nổ giảm; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Các lực lượng chức năng ứng trực trên các lĩnh vực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều công trình, nhà máy duy trì lao động xuyên Tết; các hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội. Thành công của hoạt động Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là điểm khởi đầu thuận lợi cho một năm mới tràn đầy thành công của đất nước.

Tuy nhiên, một số vấn đề cần đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới, đó là: (1) Phát huy những hiệu ứng tích cực của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ xử phạt vi phạm

hành chính về trật tự, an toàn giao thông, cần tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hình thành ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông. (2) Tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm lợi dụng lễ hội để hoạt động, không để tội phạm hoạt động phức tạp sau Tết. (3) Cần đánh giá tổng thể về nhu cầu tiêu dùng, sức mua dịp Tết của người dân để có các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, "kích cầu" tiêu dùng trong nước. (4) Chú trọng các giải pháp bảo vệ, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở các đô thị, vùng sản xuất tập trung.

2. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp mình. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân; không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, lễ hội, du lịch.

2.2. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về yêu cầu, nhiệm vụ của kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Chuẩn bị chu đáo việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn: 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đi liền với thực hiện chính sách an sinh xã hội, gia đình người có công với cách mạng, người nghèo, những vùng căn cứ cách mạng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ..., 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...; tạo không khí phấn khởi, truyền cảm hứng, động lực, thúc đẩy các phong trào thi đua, cuộc vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

2.3. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, ngày 22/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm các cơ quan sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ. Các Đảng uỷ: Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo,

chỉ đạo hoàn thiện sắp xếp tổ chức các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ; thể chế hoá các chủ trương, quy định của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban đảng Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, đề án cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện; tiếp tục rà soát về cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, sử dụng số lượng biên chế hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

2.4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 và Kết luận của Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đưa vào sử dụng có hiệu quả phần mềm theo dõi tiến độ đại hội đảng các cấp qua ứng dụng VNeID. Thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; tiến hành tổng kết Chương trình làm việc toàn khoá và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng và hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng.

2.5. Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế với mục tiêu GDP tăng trên 8% năm 2025, tạo đà tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2031. Thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược. Rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để khơi thông các nguồn lực phát triển. Giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn. Tăng cường xúc tiến thương mại; có giải pháp hiệu quả phát triển du lịch. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiên quyết cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính; rà soát, sửa đổi ngay các quy định, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho

doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xem đây là động lực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

2.6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh đồng thời 3 trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề liên quan, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp quản lý, tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng ngư dân vi phạm các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp.

2.7. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung xử lý các vụ án, vụ việc đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, xã hội quan tâm, có chính sách phân loại xử lý đối với một số vụ án, vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương; triển khai quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Khẩn trương kết luận các trường hợp cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhưng thận trọng, khách quan, kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2.8. Chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức kỳ họp Quốc hội tháng 02/2025, nhất là những nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật năm 2025; ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", bảo đảm các luật đi vào thực tiễn, khơi thông các dòng tín dụng, ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2.9. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; nâng cao chất lượng góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường tuyên truyền, định hướng

đur luận, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội về các mục tiêu phát triển của đất nước; đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc, nhất là trên môi trường không gian mạng; tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân trong đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, động lực để tăng quy mô kinh tế, tăng tốc độ phát triển; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các ban đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo này. Giao Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, giám sát việc thực hiện, báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

Nơi nhận:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ



Trần Cẩm Tú

